
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถามสภาพอากาศ สามารถใชประโยคดังตอไปน้ี 

What’s the weather like? 
วอท เธอะ เวธเธอะ ไลค 

อากาศเปนอยางไรบาง 

How is the weather (today)? 
ฮาว อีส เธอะ เวธเธอะ (ทูเดย) 

(วันน้ี) อากาศเปนอยางไรบาง 

 

ถาจะพูดวา “อากาศกําลังจะ….” ใหใช “ It’s going to+N.” หรือ “ It will be+adj.” ดังตออยางตอไปน้ี 

It’s going to freeze tonight. 

อิท โกอิง ทู ฟรีซซิง ทูไนท 
คืนน้ีอากาศจะเย็น 

It’s looks like it’s going to rain. 

อิท ลุค ไลค อิท โกอิง ทู เรน 

ดูเหมือนวาฝนกําลังจะตก 

It’s going to cloud over again this afternoon. 

อิท โกอิง ทู เคลา โอเวอะ อะเกน ธิส อาพเธอะนูน 

ชวงบายน้ีจะมีเมฆปกคลุมอีกครั้ง 

It looks as if it’s going to clear up. 

อิท ลุคแอส อิฟ อิท โกอิง ทู เคลียร อัพ 

ดูเหมือนวาอากาศจะแจมใสแลวนะ 

It will be cloudy and rainy all day. 

อิท วิล บี เคลาดี แอนด เรนนี ออล เดย 

มันจะมีเมฆมากและฝนตกทั้งวัน 

I hope it will be fine tomorrow. 

ไอ โฮพ อิท วิล บี ไฟน ทูมอโร 

ฉันหวังวาอากาศจะดีในวันพรุงน้ี 

 

 


